



**วันที่ 13 - 19 ตุลาคม 2553**

### **รัฐกลับลำอ้อมเอมที่ขเปิดทางซื้อข้าวรายโกดัง**

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า แม้ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ซึ่งต้องการให้บริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด มาดำเนินการทำสัญญาซื้อข้าวสารสต็อกรัฐบาลปริมาณ 1.04 ล้านตัน ในคลังขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ตามเงื่อนไขและกติกากที่รัฐบาลกำหนด แต่ทว่าทั้งกระทรวงพาณิชย์และรองนายกรัฐมนตรี สุวรรณคีรี ได้ผ่อนปรนระยะเวลาในการดำเนินการทำสัญญาของบริษัทดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน (ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553) ซึ่งถือเป็นการยืดระยะเวลาให้เป็นครั้งที่สองแล้ว

โดยวงการค้าข้าวได้ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือมากกว่าผู้ส่งออกรายอื่นๆ ที่เคยซื้อไปก่อนหน้านี้ 1.6 ล้านตัน แต่ก็ไม่สามารถแน่ใจได้ว่าหลังจากบริษัทดังกล่าวสามารถมาทำสัญญาแล้ว แต่ภายหลังรับมอบไม่ทันก็อาจจะให้เหตุผลอื่นๆ มาอ้างเพื่อขอขยายระยะเวลารับมอบในภายหลังอีกได้หรือไม่

ประเด็นที่สอง คือ ในช่วงที่เกิดความซุลมุนเกี่ยวกับการทำสัญญากับ อ.ต.ก.อยู่นี้ มีบริษัทผู้ส่งออกนอกมมีการเมืองได้ทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อซื้อข้าวสารเหนียว 10% ปริมาณ 25,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากคลัง จ.สกลนคร 8,000 ตัน จ.เชียงราย 4,000 ตัน และ จ.ชลบุรีอีก 13,000 ตัน ในราคาเฉลี่ยตันละ 20,000 บาท ต่ำกว่าราคาตลาดขณะนั้นที่ตันละ 30,000 บาท แล้วนำไปขายต่อมือให้กับโรงสีเจ้าของโกดัง และผู้ส่งออกรายเล็กในราคาตันละ 24,000 บาท ทำกำไรได้ตันละ 4,000 บาท หรือรวมแล้วได้กำไรจากการขายข้าวรัฐบาลเกือบ 100 ล้านบาท ให้ผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลัง

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า ขณะที่กระทรวงพาณิชย์กลับแสดงท่าทีว่ารัฐบาลไม่ได้รับความเสียหาย และไม่เดือดร้อนที่จะต้องรอให้บริษัทเอมที่ขมาทำสัญญา ทั้งที่หากใช้วิธีการประมูลรัฐบาลจะมีเงินค้ำประกันของ 5% เป็นหลักทรัพย์ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการบิดพลิ้วทำงาน แต่วิธีนี้รัฐบาลไม่มีเงินค้ำประกันเลย และยังเสียโอกาสที่จะนำข้าวไปขายให้กับผู้ส่งออกรายอื่น ๆ หรือแม้แต่ต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังนายจ้งเชียง เงิน กรรมการบริหาร บริษัทเอมที่ขหลายครั้ง เพื่อสอบถามถึงการดำเนินการทำสัญญาของบริษัท ซึ่งครบกำหนดในการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.ที่ผ่านมา และขยายต่อไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม แต่นายเงินไม่รับสาย และปิดโทรศัพท์ในที่สุด

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

### **รัฐหาเอกชนใหม่เสียบแทนเอมที่ข ไตรรงค์เซ็นตั้งกก.สอบระบายข้าว**

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งให้กระทรวงพาณิชย์แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบปัญหาการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล จำนวน 1.9 ล้านตัน ของบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด จำกัด ตามนโยบายนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแล้ว และกำชับให้ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จและรายงานต่อนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า หนังสือสั่งการที่นายไตรรงค์ทำถึงกระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ยังได้ทวงถามความคืบหน้าการตรวจสอบปัญหาการระบายมันเส้นในสต็อกรัฐบาล จำนวน 250,251 ตัน ที่ปรากฏ

ข้อมูลบริษัทของที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับการอนุมัติ เพราะเรื่องนี้นายไตรรงค์ได้สั่งการไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าแต่อย่างใด

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาด้านสินค้าเกษตร นายไตรรงค์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายไตรรงค์ให้ทำหน้าที่ประสานงานกับรัฐวิสาหกิจจีน จำนวน 2 แห่ง ให้เข้ามารับซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล จำนวน 1.9 ล้านตัน ต่อจากบริษัทเอ็มทีซี ที่สื่อว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

"การเจรจาซื้อขายข้าวกับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งนี้ ผมติดต่omanานแล้ว และหลังจากที่การระบายข้าวในส่วนของบริษัทเอ็มทีซีมีปัญหา ผมได้รายงานเรื่องนี้ให้ท่านไตรรงค์ทราบ ท่านก็เห็นชอบให้ผมเร่งประสานกับรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งอีกครั้ง เพื่อให้เข้ามารับซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล หากการเจรจาซื้อขายข้าวกับบริษัทเอ็มทีซีต้องถูกยกเลิกไป"

นายนิพนธ์กล่าวว่า ผลการประสานงานเบื้องต้น ได้รับการยืนยันจากรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งว่ายังมีความสนใจที่จะซื้อข้าวในสต็อกของรัฐบาล แห่งละประมาณ 1 ล้านตัน จึงแจ้งให้รัฐวิสาหกิจทั้งสองแห่งเตรียมเอกสารประกอบไว้ให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองการเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ใบคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และเอกสารรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคารในประเทศจีน "ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา หากบริษัทเอ็มทีซีไม่ยืนยันการซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล และเข้ามาทำสัญญาซื้อขายตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ ผมจะประสานให้รัฐวิสาหกิจจีนทั้ง 2 แห่งเข้ามายื่นเสนอขอซื้อข้าวในส่วนของบริษัทเอ็มทีซีต่อทันที"

นายนิพนธ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จากการประสานงานกับรัฐวิสาหกิจจีนทั้งสองแห่ง ได้รับการยืนยันว่าในวงการค้าข้าวของจีน ไม่เคยได้ยินชื่อของบริษัท กวางตง กวางหง อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ที่บริษัทเอ็มทีซีอ้างว่าเป็นผู้สั่งซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาล ทำธุรกิจขายข้าวแต่อย่างใด

[ที่มา มติชนออนไลน์](#)

## อามิรา เล็งลงทุนกัมพูชาว่าพันล้าน

หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ของกัมพูชา รายงานว่า บริษัทผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของอินเดีย มีแผนลงทุนตั้งโรงงานแห่งแรกนอกประเทศอินเดียที่กัมพูชาเนื่องจากมองเห็นถึงบทบาทของกัมพูชาในฐานะแหล่งปลูกข้าวที่จะทวีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต โครงการของอามิรา กรุ๊ป จะใช้เงินลงทุนระหว่าง 30 - 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 900-1,200 ล้านบาท ครอบคลุมการตั้งโรงงานแปรรูปข้าว 1 แห่งและการซื้อที่ดินเพื่อการเพาะปลูกอีกประมาณ 25,000 เฮกเตอร์ หรือกว่า 1.56 แสนไร่

"กัมพูชามีพื้นที่ปลูกข้าวอุดมสมบูรณ์มาก นอกจากนี้การลงทุนในประเทศนี้ยังสมเหตุผลเนื่องจากเรายังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเมื่อมีการส่งออกอีกด้วย" นายโปรติก กูษา ผู้อำนวยการบริหารของอามิรา กรุ๊ป ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีกล่าว และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนั้นเกิดจากการที่กัมพูชาเป็นสมาชิกของเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟต้า) นอกจากนี้ อาเซียนก็ยังมีข้อตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับอีกหลายประเทศ รวมทั้งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นตลาดที่บริษัทหมายตาอยู่

ผู้บริหารของอามิรา กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัทกำลังเจรจากับหุ้นส่วนท้องถิ่น 2-3 ราย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนงาน แต่หากเป็นไปได้ บริษัทต้องการให้ธุรกิจร่วมทุนที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะการร่วมทุนระหว่างเอกชนกับรัฐบาลมากกว่า เหมือนอย่างเช่นที่บริษัทมีความร่วมมือกับรัฐบาลแองโกลาและเซียร์รา ลีโอน โดยทั้งสองประเทศให้สิทธิ์แก่บริษัทในการถือครองที่ดินเพื่อการเพาะปลูก

ข่าวระบุว่า อามิรา กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในประเทศอินเดียมาตั้งแต่ปี 2458 มีรายได้รวมในปีที่ผ่านมา (2552) 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีการยอดการส่งออกข้าวบาสมาดิและข้าวเมล็ดยาวไปยังประเทศต่างๆ แล้ว 40 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นปริมาณการส่งออกข้าวบาสมาดิมากกว่า 70,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว 200,000 ตัน

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็น 1 ใน 250 บริษัทที่ได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเวสต์ อีโคโนมิก ฟอรัม ให้อยู่ในทำเนียบ Global Growth Companies เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีการเติบโตของธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

นายกูฮาเผยว่า การขยายธุรกิจของกลุ่มในประเทศอินเดียเอง เริ่มมีข้อจำกัดแล้วเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้เผยว่า โครงการในกัมพูชาจะตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใด เพียงแต่กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกและโรงงานแปรรูปจะตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน "กัมพูชามีพื้นที่ปลูกข้าวมากมายก็จริง แต่ยังขาดสาธารณูปการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตร บริษัทเราสามารถเสริมและเป็นผู้นำในจุดนี้" ด้านนายกิง เส็ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และการประมงของกัมพูชาเปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการลงทุนของอามิรา กรุ๊ป แต่กัมพูชาก็ยินดีต้อนรับโครงการลงทุนด้านการเกษตรของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ

[ที่มา ฐานเศรษฐกิจ](#)

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

นาย Pham Van Bay อุปนายกสมาคมอาหารแห่งเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) ได้ออกมาเรียกร้อง ไม่ให้ผู้ส่งออกข้าวในราคาที่ต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่สมาคมกำหนดไว้ ซึ่งในส่วนของข้าว 5% นั้น กำหนดไว้ที่ 475 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ขณะที่ข้าว 25% กำหนดไว้ที่ 445 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ส่งออกมักขายตัดราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อ

ทั้งนี้ ราคาส่งออกที่สมาคมกำหนดนั้นเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว เพราะข้าว 5% มีต้นทุน (The production costs) อยู่ที่ประมาณตันละ 460 เหรียญสหรัฐ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ TTXVN รายงานว่า พื้นที่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (The Mekong River Delta) ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศได้มีการส่งออกข้าวไปเป็นจำนวนกว่า 5.2 ล้านตันแล้ว (นับจนถึงกลางเดือนนี้) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกข้าวกว่า 90% ของการส่งออกทั้งหมด โดยกว่า 70% เป็นการส่งออกไปยังทวีปแอฟริกา และเอเชีย ทั้งนี้คาดว่าจะในปีนี้จะมีการส่งออกข้าวจากเขตนี้ประมาณ 5.5-6 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าปริมาณผลผลิตข้าวจะมีจำนวน 210 ล้านตัน เพื่อขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่า 270,000 ตัน

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอาหาร ได้ประเมินว่าในปีนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 6.6 ล้านตัน

หนังสือพิมพ์เวียดนาม รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเวียดนาม ว่า แม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำต่ำกว่าปกติอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าว 3.75 ล้านไร่ ในจังหวัดที่อยู่ทางต้นแม่น้ำโขง หรือประมาณ 38% ของพื้นที่ทั้งหมดในภูมิภาคดังกล่าว แต่จังหวัดที่อยู่ปลายน้ำ ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก 6.25 ล้านไร่ จะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีระดับน้ำเพียงพอ

ทั้งนี้ บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นแหล่งผลิตข้าวที่เวียดนามส่งออกขายต่างประเทศ และกระทรวงเกษตรเวียดนามประเมินว่า พื้นที่แถบนี้จะผลิตข้าวได้ 21.5 ล้านตันในปีนี้ หรือเกือบ 54% ของการส่งออกที่คาดว่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ 39.9 ล้านตัน

ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดอันเกียง ได้พยากรณ์ว่าระดับน้ำสูงสุดที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ จะต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งการที่น้ำมีระดับต่ำหมายความว่าดินจะมีความอุดมสมบูรณ์น้อยลง ทำให้ต้นทุนการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น กระทรวงเกษตรเวียดนามจึงแนะนำให้เกษตรกรเริ่มต้นเพาะปลูกในช่วงครึ่งหลังของเดือน พ.ย. เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตช่วงปลายเดือน ก.พ. ถึงปลายเดือน มี.ค.หรือต้นเดือน เม.ย. การเพาะปลูกที่ล่าช้ากว่านั้นจะทำให้ผลผลิตต่ำลง

[ที่มา Riceonline.com](#)

## อินเดีย

ในระหว่างการประชุมสัมมนา World rice commerce 2010 ที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการค้าได้คาดการณ์ว่า อินเดียอาจจะผ่อนคลายมาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) ในปีหน้า เพราะมีแรงกดดันจากการที่สต็อกข้าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และอาจจะระบายข้าวออกมาประมาณ 2-3 ล้านตัน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า จากการที่รัฐบาลบังกลาเทศได้จัดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 30,000 ตัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นั้น ปรากฏว่า บริษัท LMJ International ของอินเดียได้เสนอราคาที่ 483 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นาย Antonio Fleta ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตร ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Bloomberg ว่า ฟิลิปปินส์อาจจะสูญเสียผลผลิตข้าวประมาณ 600,000 ตัน หลังจากที่ฟิลิปปินส์เผชิญกับพายุไต้ฝุ่น Supertyphoon Megi เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแม้ว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวที่เสียหายได้ แต่ก็ไม่น่าจะได้ผลผลิตที่ดี ทั้งนี้ วงการค้าคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์อาจจะต้องนำเข้าข้าวประมาณ 500,000 ตัน เพื่อชดเชยผลผลิตส่วนที่เสียหายในครั้งนี้

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินโดนีเซีย

นาย Sutarto Alimoeso ผู้บริหารขององค์การสำรองอาหารของอินโดนีเซีย (The Indonesia's State Logistics Agency; Bulog) ระบุว่า ปีนี้ผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 2% เทียบกับ 6.7% เมื่อปีที่แล้ว ทำให้ต้องนำเข้าข้าวจากไทยและเวียดนามเพื่อรักษาปริมาณข้าวสำรอง หลังจากปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) กระทบต่อผลผลิตการเกษตรในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เพราะทำให้น้ำท่วมทั่วประเทศ ซึ่งหากสภาพการณ์ยังเป็นเช่นนี้ ผลผลิตการเกษตรก็จะลดลงอีก คาดว่าอินโดนีเซียอาจจะนำเข้าข้าวถึง 300,000 ตัน นับเป็นการนำเข้าข้าวครั้งแรกตั้งแต่ปี 2550

ด้านหน่วยงานสภาพอากาศท้องถิ่นอินโดนีเซีย คาดว่าอิทธิพลของลานีญา จะมีไปถึงมี.ค.ปีหน้า

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สิงคโปร์

นาย Tom Slayton ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ ได้กล่าวในระหว่างการประชุมสัมมนา World rice commerce 2010 ที่สิงคโปร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ความต้องการข้าวของประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบังกลาเทศ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดข้าวของโลกเกิดการตื่นตัวอีกครั้ง โดยบังกลาเทศได้มีการซื้อข้าวแล้วกว่า 1 ล้านตัน และจะมีการส่งมอบข้าวจำนวนมหาศาลในช่วงปลายปีนี้ ขณะที่คาดว่าในปี 2010-11 อินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 850,000 ตัน ส่วนฟิลิปปินส์คาดว่าจะจัดประมูลซื้อข้าวประมาณเดือน พ.ย. นี้ และอาจจะซื้อข้าวประมาณ 500,000-600,000 ตัน ในช่วงปลายปี

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## สหรัฐอเมริกา

นาย Dwight A. Roberts ประธานสมาคมผู้ผลิตข้าวของสหรัฐฯ (president of the U.S. Rice Producers Association) ระบุว่า ผลผลิตข้าวของสหรัฐฯ ในปีนี้อาจจะลดลงจากที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ

10% ซึ่งคาดว่าจะทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ราคาข้าวเปลือกในตลาดล่วงหน้า (Rough-rice futures in Chicago) งวดส่งมอบเดือน ม.ค. อาจจะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 16-17 เหรียญสหรัฐต่อ 100 ปอนด์ หลังจากที่เกิดภาวะอากาศร้อนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สำคัญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตต่อพื้นที่ และทำให้อัตราการสี (milling rates) ลดลง ซึ่งจากการที่คาดว่าผลผลิตข้าวจะลดลงนั้น ก็จะส่งผลไปถึงอุปทานข้าวที่จะส่งออกด้วย

ทางด้าน กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture) ได้พยากรณ์ว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวจะลดลงประมาณ 5% เหลือเพียง 11 ล้านตันข้าวเปลือก ในขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่ก็จะลดลงต่ำที่สุดนับจากปี 2005/06

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนตุลาคม 2553 ว่าสถานการณ์ราคาส่งออกข้าวยังคงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยข้าว 100% ชั้น 2 ของไทยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เท่ากับราคาข้าวเมล็ดยาวของสหรัฐฯ U.S. #2/4 (long grain milled rice) ที่ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตันเอฟโอบี เช่นกัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 452.54 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 441.51 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของอินเดียจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และประสบภาวะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญจนส่งผลให้ผลผลิตลดลง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 97 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย บราซิล บังกลาเทศ พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศจีน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 452.71 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 438.15 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 94.46 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 94.28 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกจะเพิ่มเป็น 7.49 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.65 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.54 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30.1 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.5 ล้านตัน ตามด้วยไนจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน และซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.85 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาภัยน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนเวียดนามนั้นคาดว่าจะส่งออก 5.8 ล้านตันข้าวสาร สำหรับประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่คาดว่าจะส่งออก 9 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชา คาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.6 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา USDA